



การใช้นวัตกรรมในการตรวจสอบ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเงิน

ชุตินา ไชยวุฒิ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

เกริ่นนำ

ในยุคที่โลกใช้เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อน ใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในการสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็น ซึ่งแน่นอนรูปแบบการใช้ชีวิตคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลง ยอมรับได้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตแทบจะทุกช่องทาง เช่นเดียวกันกับการดำเนินธุรกิจและการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น การสอบบัญชีก็เช่นกัน ในปัจจุบันเริ่มใช้นวัตกรรมในการตรวจสอบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ในการตรวจสอบที่มุ่งหวังคุณภาพและมาตรฐานการสอบบัญชีนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความต้องการของผู้ใช้บริการเงินในอนาคต

แนวคิดหรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอ

เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยใช้เวลาน้อยลง ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่ผสมผสานเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ นั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด และจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการเงินมีความคาดหวังในการสอบบัญชีสูงกว่าผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้ใช้บริการเงินคาดหวังให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยวิธีการตรวจสอบบัญชี ในรายงานของผู้สอบบัญชี และเห็นว่ากระบวนการระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเป็นการลดความรับผิดชอบในการตรวจ ไม่พบข้อผิดพลาดในงบการเงิน



บทสรุป

ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบ นอกจากจะเพิ่มความมั่นใจในการให้ข้อสรุปในการตรวจสอบจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับซึ่งสอดคล้องกับความแม่นยำของผลลัพธ์และการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ยังตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้งบการเงิน เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยงที่ตรงจุดและดำเนินการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ ลดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

[บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล]

แหล่งอ้างอิง

กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์. (2563). ยกระดับการตรวจสอบบัญชีด้วยนวัตกรรมการตรวจสอบ.

สืบค้นจาก <https://www.tfac.or.th/Article/Detail/127427>

ภัทร์สุนทร ชินภูวดล. (2563). ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ใช้งบการเงิน.

วารสารสภาวิชาชีพบัญชี, 2 (5), 5-32.

